



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๘๑๑๓

ที่ ศก.๐๐๓๓.๓๐๑/๐๘๕๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน สรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด

ตามที่ โรงพยาบาลศีลาลาด ได้กำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน ตามกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA:MOIT ๑๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้นำผลรายงานขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ สาธารณะชน นั้น

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศีลาลาด ได้กำกับ ติดตาม ผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่า ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงพยาบาลศีลาลาด และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันรับสินบน ทุกรูปแบบ รวมทั้งมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ขอสรุปผลการกำกับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

บุคลากรของโรงพยาบาลศีลาลาด ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนการให้และรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ไม่มีการเรียไร ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับใน โรงพยาบาลศีลาลาด ได้อวยพรปีใหม่โดยใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวจึงไม่มีการร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น

๒. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ได้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใบยาของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด ผลการ ปฏิบัติงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรโรงพยาบาลศีลาลาด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติงานไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

คณะกรรมการการเงินและบัญชี และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศีลาลาด ได้ ดำเนินการเรื่องการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ อย่างเคร่งครัด จึงไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหา พัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

บุคลากรโรงพยาบาลศัลยาภิบาล ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวจึง ไม่มีการร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น

๖. มาตรการการรับของแถม

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน โดยจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วมซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติงานจึงไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลศัลยาภิบาล

โรงพยาบาลศัลยาภิบาล ไม่มีกองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาล จึงไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ กองทุนสวัสดิการในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา อนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวบน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศัลยาภิบาล เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเข็มิกา คำคุณ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยาภิบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯต่อไป



(นางสาววิจิตรา ทองป่อ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายธนา คล่องงาม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยาภิบาล